

Số: 166/BC-HĐND-BKTXH

Đồng Phú, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024

Căn cứ các Nghị quyết ngày 26/12/2022 (kỳ họp cuối năm 2022): Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và Nghị quyết số 29/NQ-HĐND thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo ngày 11/12/2023 của UBND huyện: Báo cáo số 569/BC-UBND về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo số 576/BC-UBND tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; Báo cáo số 570/BC-UBND kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Ngày 14/12/2023, Ban Kinh tế - Xã hội phối hợp với các Ban HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự họp có đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện, Ban TT. UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các DAXD.

Qua nghiên cứu, xem xét nội dung các báo cáo, đối chiếu với Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung nêu trong báo cáo đánh giá của UBND huyện và nhận định: Năm 2023, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức theo tình hình chung của cả nước: Nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào cơ bản cho một số ngành sản xuất tăng; giao dịch bất động sản trầm lắng; nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng để duy trì hoạt động sản xuất làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thu nhập của người lao động không ổn định. Song, với sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo điều hành của UBND huyện, nỗ lực của cả hệ thống chính trị các cấp và quyết tâm của chính quyền; sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp để thúc đẩy triển kinh tế - xã hội,



tăng cường các giải pháp thu ngân sách, điều hành quản lý chi ngân sách; thực hiện các chính sách xã hội, tăng cường quản lý về giáo dục, y tế, nhất là phát triển BHYT toàn dân. Qua đó, trong năm 2023 đã đạt được những kết quả khả quan; phấn đấu đến hết năm đạt các chỉ tiêu theo nghị quyết HĐND huyện giao, kết quả như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn thực hiện 10 tháng năm 2023 là 391,232 tỷ đồng, đạt 63,72% dự toán HĐND huyện giao (*giảm 34,82% so với cùng kỳ năm 2022*); đạt 70,24% so với dự toán điều chỉnh tỉnh giao (557 tỷ đồng); Ước thực hiện cả năm 557 tỷ đồng, đạt 94,72% HĐND huyện giao, đạt 100% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 10 tháng là 588,35 tỷ đồng, đạt 54,32% dự toán HĐND huyện giao; Ước thực hiện 1.060,125 tỷ đồng, đạt 97,87% HĐND huyện giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thực hiện 10 tháng 81,28%, đạt 87,40% kế hoạch giao (81,28%/93%); Ước thực hiện đạt 100% kế hoạch (93% tỷ lệ bao phủ). Giải quyết việc làm cho 3.651/4.050 lao động, đạt 90,15% kế hoạch; ước thực hiện 4.191. Số lao động được đào tạo nghề 1.849/1.850 lao động, đạt 99,95%; ước thực hiện 1.969. Các chỉ tiêu: Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện; tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; tỷ lệ che phủ rừng chung và các chỉ tiêu khác đạt và vượt kế hoạch. Cấp mới 1.215 Giấy chứng nhận QSDĐ (1.566,5 ha), đạt 110,12% kế hoạch, ước cả năm đạt 119,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2023, còn những khó khăn, hạn chế theo báo cáo đánh giá của UBND huyện đã nêu, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy:

- Thu ngân sách 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2023 đạt thấp, nhất là các khoản thu có số tiền lớn như: Thu lệ phí trước bạ (35,26%; 33,5/95 tỷ đồng); Thu thuế thu nhập cá nhân (40,03%; 42/104,92 tỷ đồng); Thu tiền sử dụng đất (92,21%; 225/244 tỷ đồng, trong đó chưa có thu 55 tỷ đồng đấu giá quyền sử dụng đất, ước thực hiện); chưa có thu đấu giá quyền sử dụng đất trong tổng số 67 tỷ đồng theo kế hoạch; việc triển khai đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện còn chậm.

- Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (52,7%), nhất là vốn năm 2022 kéo dài thanh toán sang năm 2023, đạt 9,8% (3,985/40,864 tỷ đồng).

- Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Về nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được UBND huyện nêu trong Báo cáo số 569/BC-UBND ngày 11/12/2023.

Thực hiện so với nghị quyết HDND huyện giao đầu năm, tính đến hết tháng 10/2023, có 08/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; có 02 chỉ tiêu được đánh giá vào cuối năm; ước thực hiện cả năm 2023 có 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao; chỉ tiêu thu ngân sách không đạt theo nghị quyết HĐND giao, đạt chỉ tiêu UBND tỉnh điều chỉnh. Trong số các chỉ tiêu được giao, có các chỉ tiêu vượt so với kế hoạch; Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân 10 tháng đạt thấp, ước thực hiện đạt, nhưng còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức, cá nhân để mua BHYT, không có tính ổn định; việc hỗ trợ mua BHYT cho các đối

tượng khó khăn trong khoảng thời gian ngắn mang tính tạm thời để giải quyết ngắn hạn, không bền vững.

Phát triển về văn hóa xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày được nâng lên, thể hiện qua việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024 sẽ còn gặp khó khăn, do diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội chung cả nước sẽ có tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện, không ngoại lệ. Để thực hiện mục tiêu đề ra năm 2024; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhất trí với nhiệm vụ và giải pháp của UBND huyện đã đề ra thực hiện trong năm 2024 tại Báo cáo số 569/BC-UBND ngày 12/11/2023 của UBND huyện với một số nội dung trọng tâm sau:

- Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. Nhân rộng mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả cho nhân dân. Tập trung nguồn lực để xã nông thôn xã Tân Phước đạt nông thôn mới nâng cao.

- Phát triển sản phẩm công nghiệp có thế mạnh của địa phương, tăng cường công tác khuyến công, phát triển mô hình công nghiệp nông thôn. Tổ chức thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra đăng ký kinh doanh; kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác thu ngân sách, hoàn thành, phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách 443 tỷ đồng theo kế hoạch. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện đấu giá các dự án sử dụng đất, đảm bảo nguồn thanh toán công trình. Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, thanh lý, bán đấu giá tài sản công để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách theo nghị quyết của HĐND huyện đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu; kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi trốn thuế, kê khai không đủ, không đúng và gian lận thuế.

- Chi ngân sách được xây dựng trên cơ sở cân đối các nguồn thu đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí và đáp ứng các yêu cầu ưu tiên tập trung bố trí chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ.

- Bố trí vốn đầu tư phát triển phải thực hiện đúng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và bảo đảm phù hợp với kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của huyện; Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ, tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống đường giao thông nông thôn ở các xã; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB, đền bù tái định cư. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình; thẩm tra, giải ngân, quyết toán kịp thời.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất cây trồng để thực hiện các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện; Đầu tư thị trấn Tân



Phủ thành đô thị loại IV, xã: Tân Hòa, Tân Lập thành đô thị loại V. Đảm bảo việc thực hiện đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp mới GCN.QSD đất năm 2024; triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đã được phê duyệt; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

- Kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế và các ngành chức năng quản lý môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác xã hội hóa để thành lập mới các trường mầm non tư thục chất lượng cao, đồng thời phát triển trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy và học.

- Triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan nhà nước; Thực hiện tốt công tác xã hội hóa đối với lĩnh vực văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao. Xây dựng và nâng cấp các cơ sở văn hóa, thể thao với quy mô hợp lý theo quy hoạch. Phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào thực chất. Triển khai xây dựng chính quyền điện tử thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa về y tế; Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi trẻ em; tập trung phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng, chất lượng. Phát triển đảm bảo chỉ tiêu BHXH, BHYT theo chỉ tiêu được giao. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động y tế.

- Tập trung thực hiện tốt các chương trình, chính sách đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội,... Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS; thường xuyên nắm bắt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu định canh, định cư, đặc biệt là tuyên truyền, xử lý tình trạng vay tiền lãi cao, cầm cố đất, bán đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động. Tập trung công tác đào tạo nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ tay nghề cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số để tạo việc làm.

3. Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024 (lĩnh vực kinh tế - xã hội).

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024, được Ủy ban nhân dân huyện xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2023 và ước thực hiện cả năm 2023, các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao, dự báo tình hình phát triển mang tính khả thi; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Huyện ủy, bám sát với nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; phù hợp với điều kiện, nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

để thực hiện trong năm 2024; do đó, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất các chỉ tiêu cơ bản mà UBND huyện trình tại kỳ họp theo Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 11/12/2023 của UBND huyện như sau:

- Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 443 tỷ đồng;
- Tổng chi ngân sách 680,848 tỷ đồng;
- Thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện là 27;
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổng diện tích khoảng 787,65 ha);
- Số hộ nghèo: Giảm 50% số hộ nghèo so với cuối năm 2023 (không tính hộ thuộc diện bảo trợ);
- Lao động được giải quyết việc làm 4.050 lao động; Số lao động được đào tạo nghề 1.850 lao động;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 74%;
- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 59,2%;
- Số giường bệnh/vạn dân 8,0 giường;
- Số bác sỹ/vạn dân 5,7 bác sỹ;
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 8,01%;
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 94%;
- Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH 54%;
- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,8%;
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%;
- Tỷ lệ che phủ rừng chung đạt 77,19%;
- Duy trì huyện đạt chuẩn nông thôn mới; xã Tân Phước đạt nông thôn mới nâng cao.
- Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức 3, mức 4 đạt 100%.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện với TT. HĐND huyện và HĐND huyện tại kỳ họp thứ Chín, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTT. UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CV HĐ;
- Lưu.

TM. BAN KT-XH HĐND HUYỆN
TRƯỞNG BAN



Ngô Thị Thanh Chung